

Số: 60/BC-THPTNK

Vĩnh Bảo, ngày 03 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thực hiện Công văn số 1192/SGDĐT-VP ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trường THPT Nguyễn Khuyến báo cáo các nội dung đã thực hiện như sau:

1. Nội dung triển khai thực hiện:

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; có biện pháp quản lý, giáo dục, nhắc nhở, tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo trái phép; thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến các hành vi vi phạm của học sinh với lực lượng Công an để phục vụ công tác quản lý, giáo dục.

Thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố về đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và Quyết định số 95/2009/QĐTTg về cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".

Tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo trái phép; thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến các hành vi vi phạm của học sinh với lực lượng Công an để phục vụ công tác quản lý, giáo dục. Tự giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng các loại pháo và thuốc pháo. Nghiêm cấm không sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt các loại pháo và thả đèn trời, sử dụng các chất cháy nổ. Tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ cho công an hoặc nhà trường. Không mang, tàng trữ, sử dụng hung khí như dao, kéo, vật dụng sắc nhọn đến trường.

2. Đánh giá kết quả thực hiện:

Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của trường THPT Nguyễn Khuyến đã được quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; do đó nhà trường không có hiện tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường và góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, từ tình hình thực tế ở nhiều địa phương nơi cư trú của học sinh, vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán vẫn diễn biến phức tạp, một số cá nhân còn có tư tưởng đốt pháo nổ để “lấy may”, “xua đuổi vận đen”, hoặc nhầm lẫn trong việc phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ, ... Do đó, tình hình vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là hành vi đốt pháo trái phép sẽ tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Nhằm đảm bảo cho việc triển khai thực các chương trình, kế hoạch của trường trong thời gian tới từng bước đi vào nề nếp, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục chỉ đạo tới các tổ chức trong nhà trường quan tâm, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và học sinh toàn trường tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức hoạt động cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của trường THPT Nguyễn Khuyến.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hải Phòng;
- Đăng Website;
- Lưu: VT.

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Trần Châu Hoàn